

**BÁO CÁO**  
**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁO CHÍ THÁNG 5/2015**

**I. NHỮNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN NỔI BẬT:**

**1. Thời sự - Chính trị:**

Các cơ quan báo chí tháng qua đã thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý, đã tập trung thông tin các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, tuyên truyền đậm nét những sự kiện trọng tâm diễn ra trong tháng. Đặc biệt, báo chí tiếp tục có nhiều tin, bài tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975 - 30/4/2015)...

Trong tháng, các cơ quan báo chí cũng đã tiếp tục tập trung tuyên truyền 50 năm sau ngày giải phóng căn cứ cách mạng H9 - Krông Bông; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi; Kỷ niệm 61 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2015); Kỷ niệm 60 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng (7/5/1955-7/5/2015); 74 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941- 19/5/2015)...Nổi bật là thông tin phản ánh các hoạt động:

- Sáng 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 4 xã Cư Kty, Hòa Tân, Hòa Thành và Yang Kang (huyện Krông Bông). Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành cùng 150 cử tri của 4 xã.

- Sáng 7/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các Luật mới ban hành được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

- Ngày 8/5, huyện Krông Bông tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng H9 - huyện Krông Bông (9/5/1965 – 9/5/2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước trao tặng.

- Sáng 9/5, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai dự án phát triển đô thị loại 2, cấp nước TP. Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn (Krông Năng, Ea Kar, Buôn Đôn) cùng các dự án trọng điểm tại TP. Buôn Ma Thuột.

- Sáng ngày 15/5, UBND tỉnh tổ chức họp sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giữa tháng 5/2015.

- Sáng 20/5, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về Dự án xây dựng Phân viện Khu vực Tây Nguyên của Học viện hành chính Quốc gia.



- Chiều 25/5, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bàn giao nguyên trạng bộ phận Giám định pháp y tâm thần thuộc Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk về Bộ Y tế quản lý. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Dham Ênuôl cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với Đoàn.

- Sáng 28/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được quy tập về nước mùa khô 2014-2015. Tham dự lễ truy điệu có đại diện Ban chuyên trách của Chính phủ Vương quốc Campuchia, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu V, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh.

## **2. Kinh tế - Xã hội:**

- Thông tin nổi bật trên các báo địa phương và Trung ương được phản ánh đậm nét trong tháng qua là Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội Tây Nguyên lần thứ 3/2015 tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này đã có 13 dự án được trao giấy phép đầu tư với số vốn khoảng 16.600 tỷ đồng; 15 dự án được ngân hàng ký kết với tổng số tiền 13.000 tỷ đồng. Các tin, bài liên quan: *Đầu tư 16.600 tỉ đồng vào 5 tỉnh Tây Nguyên (Tuổi trẻ); Vốn về Tây Nguyên - cơ hội thoát nghèo (Thanh niên),...*

- Báo Đắk Lắk đề cập đến vấn đề *xã hội hóa đầu tư cho du lịch vẫn còn nan giải*. Bài báo nhận định: Từ năm 2012 trở lại đây, khi Đề án phát triển du lịch Đắk Lắk (giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030) được thông qua thì tình hình thu hút đầu tư vào lĩnh vực này vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Phòng Nghiệp vụ du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, ngoài hai dự án du lịch đang hoàn thành thủ tục đầu tư vào huyện Lắk với tổng nguồn vốn khoảng 110 tỷ đồng của Công ty TNHH Du lịch Đường mòn châu Á và Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế FED Việt Nam, thì số dự án xin chủ trương đầu tư còn lại không đáng kể về cả nguồn lực tài chính lẫn quy mô tổ chức. Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Đắk Lắk thì lộ trình, phương thức thu hút nguồn lực đầu tư vào đây chưa thật sự hiệu quả do những vướng mắc trong công tác quy hoạch, cũng như sự thiếu đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện đề án, khiến không ít đối tác tỏ ra chần chừ và e ngại.

- *Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn*, là nội dung được các báo Đắk Lắk, Tiền phong, Vov.vn, Vietnam.net đưa tin. Các báo cho biết: UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp về tình hình triển khai dự án (DA) phát triển đô thị loại 2, cấp nước TP. Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn (Krông Năng, Ea Kar, Buôn Đôn) cùng các dự án trọng điểm tại TP. Buôn Ma Thuột. Xác định đây là những công trình có ý nghĩa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị liên quan trong quá trình đàm phán, triển khai dự án. Đồng thời lưu ý các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, xử lý các vấn đề phát sinh để UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét, tháo gỡ.



- Gần 43 % mẫu rau ăn ngay nhiễm ký sinh trùng, đây là nhận định được báo Đắk Lắk đăng tải ngày 13/5. Bài báo cho biết theo kết quả nghiên cứu đánh giá mầm bệnh ký sinh trùng trên rau ăn ngay ở một số cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại TP. Buôn Ma Thuột do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý thì tỷ lệ mẫu rau ăn ngay nhiễm ký sinh trùng là 42,64%. Theo đó, nhóm thực hành nghiên cứu đã lấy 408 mẫu rau là hỗn hợp các loại rau ăn sống như xà lách, rau muống, giá sống, ngò, hành lá, ngò, quế... dùng để ăn các món bún, phở, bánh xèo... để xét nghiệm, kết quả cho thấy tỷ lệ rau nguyên lá hỗn hợp nhiễm ký sinh trùng 46,33%, rau bào nhỏ hỗn hợp có 38,42% nhiễm ký sinh trùng. Trong đó tỷ lệ rau nhiễm giun đũa chó 29,41%, giun móc chó 9%, sán lá lớn 7,6%, giun móc người 2,45%....

- Báo Tiền phong có bài viết: *Chữa “vô sinh” cho cây quý thủy tùng*. Bài báo nhận định: Đắk Lắk là nơi duy nhất trên thế giới còn có cây thủy tùng - loài thực vật cổ sinh đang “vô sinh”, đang bị lâm tặc săn lùng ráo riết. Ngoài quản lý cây sống, nhiệm vụ cấp bách của dự án là nhân giống. Bởi số cây may mắn sót lại đang suy giảm nghiêm trọng cả về chất lượng lẫn số lượng. Đã có nhiều nhà khoa học trong và ngoài tỉnh nghiên cứu nhân giống. Nhưng thành quả bước đầu mới chỉ ghi nhận trong phòng thí nghiệm, vườn ươm, còn ngoài thực địa, chúng phát triển không như mong đợi. Vấn đề là cần có một dự án quy mô lớn cả về tài chính, con người, khoa học - kỹ thuật để cứu vãn thủy tùng trước nguy cơ tuyệt chủng. Nếu chậm trễ, e rằng ngay cả tìm chồi cây để nhân giống cũng khó, nhiều nhà khoa học nghiên cứu khẳng định.

- Về tình trạng quản lý rừng và đất rừng, Báo Thiên nhiên.net có bài *Rừng và đất rừng, giao để thu hồi khó lắm!* Nhiều dự án giao rừng và đất rừng cho các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để trồng rừng, quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng đã không được thực hiện đúng như cam kết. Đã nhiều tháng qua, Sở NN- PTNT đề xuất xử lý và thu hồi dự án, nhưng việc thực hiện không dễ... Tại cuộc họp ngày 27/11/2014, Sở NN - PTNT đã tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các dự án được UBND tỉnh cho chủ trương mà không triển khai thực hiện hoặc triển khai không đúng với cam kết. Kết quả, rất nhiều dự án bị “tuyệt còi” để xem xét lại hoặc bị kiến nghị thu hồi.

- Báo Tiền phong, Người Lao động, Tầm nhìn.net đăng tải thông tin *Đắk Lắk cần khoảng 629,8 tỷ đồng để bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư ngoài kế hoạch giai đoạn 2015-2020*. ... Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt 15/17 dự án quy hoạch định canh định cư nhằm ổn định đời sống của 5.752 hộ - 28.810 khẩu với tổng mức kinh phí đề nghị Chính phủ hỗ trợ đầu tư khoảng 629,8 tỷ đồng. Trong đó, 11 dự án đang triển khai thực hiện, 4 dự án đã phê duyệt nhưng chưa triển khai, 2 dự án tại huyện Ea Súp và Krông Năng chờ phê duyệt. Việc thực hiện các dự án sắp xếp, ổn định dân di cư ngoài kế hoạch trên địa bàn sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo, giảm áp lực đối với an ninh rừng, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương.

- *Đắk Lắk khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích cây mắc ca*, báo Nông nghiệp Việt Nam, Đài PT-TH tỉnh, báo Đắk Lắk, Tầm nhìn, Tiền phong phản ánh, những năm gần đây, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã tự phát trồng trên 110ha cây mắc ca, chủ yếu tập trung tại các huyện M’Đrắk (41ha), huyện Lắk



có gần 40 ha và huyện Krông Năng (30 ha). Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cây mắc ca trồng trên địa bàn sinh trưởng tốt, ra hoa nhiều nhưng đậu quả không đạt. Thậm chí, có vườn cây ra hoa rất nhiều nhưng lại không đậu quả. Trong khi đó, dầu ra giá cả bấp bênh, không ổn định. Nghiêm trọng hơn, các giống cây mắc ca bán trôi nổi trên thị trường không những tăng vùn vụt từ 20.000 đến 25.000 đồng/cây, lên 160.000 đến trên 180.000 đồng/cây nhưng chưa có đơn vị nào kiểm định chất lượng. Trước mắt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung trồng tái canh, phát triển bền vững cây cà phê, ca cao, hồ tiêu, chống thất thoát sau thu hoạch...

- Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh: Trong tháng 5, Đài PT-TH tỉnh, Báo Đắk Lắk và một số Báo như Tiền phong, Tuổi trẻ, Thanh niên, Sài gòn giải phóng, Truyền hình Quân khu 5... và phòng PX15 – Công an tỉnh tiếp tục đưa tin về kết quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

**\* Một số thông tin nóng thu hút sự quan tâm của dư luận được các cơ quan báo chí tập trung đăng tải:**

- Liên quan đến vụ việc hai cán bộ công an bị tố nhận hối lộ, các báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Công an Đà Nẵng, Dân trí, Tâm nhìn,... phản ánh vụ việc liên quan đến đại úy Phạm Duy Khuê, thượng úy Hoàng Đình Nam (Đội phó và điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH và ma túy, Công an huyện Cư Kuin) nhận hối lộ 110 triệu đồng để lo lót cho một số đối tượng của vụ đánh bạc xảy ra tại huyện được tại ngoại. Các tit bài liên quan *Đắk Lắk: Tạm đình chỉ công tác công an bị tố nhận hối lộ (Báo Người Lao động); Công an nhận 110 triệu đồng giúp 8 bị can tại ngoại? (Báo Nông thôn ngày nay);*

- Báo Giao thông Vận tải, Người đưa tin (Cơ quan của Hội Luật gia VN) phản ánh về việc *Đắk Lắk: Trắng đêm “bắt” xe quá tải*. Chỉ trong một đêm, Thanh tra giao thông tỉnh đã phát hiện và lập biên bản 22 trường hợp chở quá tải với số tiền phạt gần 200 triệu đồng. Theo số liệu thống kê của Sở GTVT, từ tháng 01/2015 đến giữa tháng 5/2015, Thanh tra giao thông tỉnh đã kiểm tra và lập biên bản 525 trường hợp vi phạm chở quá tải với tổng số tiền phạt hơn 3,5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng; tước 150 GPLX và áp dụng nhiều biện pháp xử phạt bổ sung khác.

- Báo Người đưa tin có bài viết phản ánh tình trạng *Doanh nghiệp tố Chi cục thuế nhận tiền, bắt giữ xe sai phạm*. Vụ việc do Bà Nguyễn Thị T. (SN 1969), chủ DNTN Nông sản Sơn Hưng (Bình Phước) gửi đơn tố cáo ông L.H.P và nhiều cán bộ ở Chi cục thuế huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) nhận hối

lộ, gây khó khăn, bắt giữ xe sai phạm. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Năng Chung, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin cho biết, hiện tại UBND huyện đã nhận được đơn thư tố cáo của doanh nghiệp tư nhân Nông sản Sơn Hưng tố cáo Chi cục thuế huyện có dấu hiệu tiêu cực. Cục thuế tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành điều tra, xác minh sự việc.



- Báo Quân đội Nhân dân phản ánh tình trạng *Kênh thủy lợi chìm dưới mặt ruộng (!)*. Bài báo nhận định Hồ chứa nước Krông Búc hạ xây dựng trên địa bàn xã Ea Phê, huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) được khởi công cuối năm 2005 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, hồ có dung tích 116 triệu mét khối nước, bảo đảm nguồn nước tưới tiêu cho 11.400ha cây trồng các loại và cung cấp nước sinh hoạt cho 72 nghìn hộ dân. Đây là công trình trọng điểm quốc gia và là công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Đắk Lắk, lớn thứ hai vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, theo phản ánh của chính quyền và người dân thôn 1a, xã Hòa An, huyện Krông Pắc, thì việc thi công 690m kênh tự chảy, thuộc tuyến kênh T15-1, do UBND huyện Krông Pắc làm chủ đầu tư đã không phát huy hiệu quả, do kênh thiết kế thấp hơn mặt ruộng. Không những thế, việc thi công đoạn kênh này còn gây sạt lở đất, cản trở việc đi lại sản xuất của người dân, phá vỡ hệ thống kênh đất hiện hữu mà người dân đang sử dụng. Qua tìm hiểu được biết, tuyến kênh T15-1 để xảy ra sự cố trên là do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển An Giang (trụ sở tại số 2-3 Lê Hồng Phong, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) thiết kế; Công ty TNHH Tư vấn đầu tư - Phát triển và Xây dựng số 9 (trụ sở tại 123 Trần Nhật Duật, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm tư vấn giám sát và Công ty Cổ phần Xây dựng Đắk Lắk thi công. Rõ ràng, việc thi công một đoạn kênh nội đồng mà lại chìm dưới mặt ruộng, có chỗ sâu tới hơn nửa mét là hết sức phản khoa học, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời. Báo Đắk Lắk có bài "*Dân khổ vì... công trình thủy lợi bất cập!*", Báo Nhân dân "*Đắk Lắk: Công trình thủy lợi xây dựng... bất cập*".

- Báo Nhân dân ngày 16/5 có bài viết *Đắk Lắk xây cầu thấp hơn mặt đường nhưng chậm khắc phục*. Gần hai năm nay, người dân ở hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp hàng ngày vẫn phải qua lại trên cây cầu được xây dựng thấp hơn mặt đường tới 60 cm, bắc qua kênh dẫn dòng thủy điện Srêpôc 4A trên Tỉnh lộ 1, thuộc địa phận buôn Ea Ma, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Do mặt cầu được xây dựng thấp hơn mặt đường đã gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người và phương tiện mỗi khi đi qua cây cầu này.

- Không chỉ chặt cà phê, cao su để trồng tiêu, nhiều nông dân còn phá bỏ cả sân patin, lấp ao để lấy đất trồng loại cây này với hi vọng sẽ cho thu nhập bạc tỉ trong thời gian tới. Quy hoạch trồng tiêu của các địa phương liên tiếp bị phá vỡ trước hàng chục năm, các dịch vụ ăn theo như bán cây sống, xẻ gỗ rừng, vật liệu xây dựng... làm trụ tiêu cũng lên "con sốt". Đó là thực trạng được báo Tuổi Trẻ phản ánh ở bài viết "*Chặt cà phê, lấp ao, phá sân patin lấy đất trồng tiêu*". Một cán bộ Sở NN&PTNT cho rằng chưa có thống kê chính thức về diện tích cà phê, cao su bị đốn hạ để trồng tiêu. Tuy nhiên, việc người dân ồ ạt chuyển đổi toàn bộ diện tích đất (cao su, cà phê) sang trồng tiêu hết sức nguy hiểm vì sẽ không có nguồn thu trong 2 - 3 năm đầu, cây tiêu dễ chết hàng loạt trong khi đầu tư ban đầu quá lớn. Liên quan tới nội dung trên, báo Tiền Phong có loạt bài điều tra với tiêu đề "*Xử tiêu điều đúng vì đòn hiểm của thương lái Trung Quốc*".

### **3. Văn hóa, giáo dục:**



- Báo Tiền Phong có bài phóng sự đề cập đến những lớp "Bình dân học vụ" được thầy giáo quân hàm xanh, cô giáo buôn làng mở ra dạy chữ hàng đêm cho trẻ nghèo "quên chữ", cho người dân chỉ biết ký tên bằng điểm chỉ đã và đang thấp lên niềm vui, niềm hi vọng mới cho nhiều người dân nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên cao nguyên Đăk Lăk với tiêu đề *Hành trình đi tìm con chữ ở vùng cao Đăk Lăk*.

- Phản ánh nội dung *Xe cà tàng, hết kiểm định vô tư đưa đón học sinh*. Báo Giao thông vận tải ngày 7/5 cho biết: Từ nhiều năm nay, người dân và học sinh trên địa bàn huyện Cư Mgar (tỉnh Đăk Lăk) quá quen thuộc với hình ảnh cũ kỹ, không có tem kiểm định của xe khách mang BKS: 47V-1427 thuộc nhà xe Hồng Hà gắn mác xe đưa đón học sinh, dùng đồ không đúng quy định, phóng vèo vèo trên đường. Tuy nhiên, xe không chịu bất kỳ sự "thăm hỏi" nào. Mỗi ngày 4 lượt, xe vẫn đều đặn chạy và tính mạng của hàng trăm học sinh đang phó mặc cho chiếc xe tồi tàn, hết hạn kiểm định này. Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đăk Lăk, cho biết: Thanh tra giao thông và Sở GTVT Đăk Lăk không nắm rõ vấn đề này và cũng không biết có xe khách BKS: 47V-1427 đang hoạt động chở học sinh. Liên quan đến nội dung này báo Nhân Dân cũng có bài viết *Đăk Lăk: Học tác xã cơ giới bị đình chỉ tuyến nhưng vẫn cho xe hoạt động*.

- *Thành phố Buôn Ma Thuột thi tuyển chức danh hiệu trưởng 02 trường tiểu học*. Báo Đăk Lăk cho biết, UBND TP. Buôn Ma Thuột tổ chức kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng 2 trường tiểu học: Võ Thị Sáu và Phan Chu Trinh (nhiệm kỳ 2015-2020). Đây là 2 trường tiểu học đầu tiên tổ chức thí điểm thi tuyển hiệu trưởng, qua đó rút kinh nghiệm nhân rộng toàn thành phố trong thời gian tới

- Tiếp tục phản ánh về sự việc được dư luận quan tâm, Báo Tuổi trẻ ngày 17/5 có bài : "*Vào trường áp giải học sinh lớp 12*": *Hãy cho em một cơ hội*. Bài báo đưa ra cách nhìn nhận của các bên liên quan đến việc cho bị án Thiện được tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Sáng 15-5, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk - cho biết TAND tỉnh Đăk Lăk không chấp nhận tạm đình chỉ thi hành án cho Đỗ Quang Thiện (học sinh lớp 12 Trường THPT Buôn Ma Thuột) để dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay. Thông tin xoay quanh vụ việc này, Báo Tiền phong ngày 20/5/2015 có bài điều tra của phóng viên Hoàng Thiên Nga *Vụ áp giải học sinh lên xe đặc chủng giữa sân trường: Tòa 'bỏ quên' chúng cứ quan trọng*. Theo điều tra của phóng viên Tiền phong, trong vụ "áp giải học sinh lên xe đặc chủng giữa sân trường" (Tiền phong ngày 27/4/2015), một văn bản đặc biệt quan trọng để xác định bản chất vụ việc, chẳng hiểu sao lại bị... bỏ quên trong khi gia đình em Đỗ Quang Thiện kiên trì kêu oan gần 3 năm nay. Đó là công văn phúc đáp số 696/BVĐKT ngày 26/9/2013 của Bệnh viện tỉnh về việc trả lời công văn số 1133 ngày 17/9/2013 của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, với nội dung "*Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc điều trị bệnh nhân Lê Phước Thọ tại Bệnh viện Đa khoa Đăk Lăk*". Điều khó hiểu nhất, là hồ sơ bệnh án và công văn số 696/BVĐKT lại không được dùng làm căn cứ xét xử, dù tới tháng 5/2014 Tòa mới xử sơ thẩm lần đầu. Về hậu quả xảy ra, Tòa 2 cấp chỉ căn cứ vào bản Kết luận pháp y thương tích số 1164 ngày 8/10/2012 do Trung tâm pháp y tỉnh cung cấp. Trong khi bản kết luận này chỉ có giá trị tạm thời trong 3 tháng, ghi tên 3 cán



bộ tham gia nhưng có mỗi 1 giám định viên ký, lộ rất nhiều lỗi tố tụng, trong đó lỗi nghiêm trọng nhất là cố tình sửa nội dung bệnh lý, từ đột quỵ tức không có tỉ lệ thương tích thành chấn thương sọ não kèm tỉ lệ 50% mất sức. Bản kết luận pháp y này hoàn toàn không có giá trị pháp lý nhưng lại được cơ quan công tố dùng nó để buộc tội Thiện. Việc phát hiện Công văn phúc đáp số 696 (CV 696) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng để chứng minh em Đỗ Quang Thiện bị kết án oan sai.

- *Đắk Lắk giành ngôi Nhất toàn đoàn tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực II lần thứ IX năm 2015.* Báo Đắk Lắk, VOV.vn, Tiền Phong, Công thông tin điện tử tỉnh cho biết: Sau 6 ngày tranh tài, Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực II lần thứ IX năm 2015 đã chính thức bế mạc với ngôi Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn thể thao dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk. Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực II lần thứ IX năm 2015 do UBND tỉnh Kon Tum đăng cai tổ chức diễn ra trong thời gian 6 ngày (từ ngày 10 đến 15/5), với sự tham gia của 655 vận động viên, huấn luyện viên và lãnh đạo đoàn đến từ 14 tỉnh, thành phố.

- *"Cò" về buôn dục học sinh bỏ học đi làm* là thông tin được báo Tuổi Trẻ phản ánh. Bài báo cho biết theo Sở LĐ-TB và XH Đắk Lắk trong bốn tháng đầu năm 2015 đã có 71 học sinh bỏ học đi làm xa nhà. Các cháu hầu hết từ 13-15 tuổi, lại sống ở vùng sâu vùng xa nên còn rất khờ dại. Các cháu đi làm xa nhà tại những đô thị lớn dễ bị kẻ xấu lôi kéo vào các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy hoặc bị dụ vào đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em, dễ bị xâm hại tình dục, nhất là với những trẻ em gái. Bên cạnh đó các cháu cũng dễ bị một số phần tử xấu lợi dụng và ép buộc lao động cưỡng bức, hoặc lao động nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Sở LĐ-TB và XH đang có những biện pháp nhằm bảo vệ và phối hợp trong công tác tuyên truyền để hỗ trợ các em trở về nơi cư trú an toàn.

- Báo Công an Đà Nẵng, Đất Việt phản ánh về vấn đề *500km có 10 trạm thu phí: Doanh nghiệp vận tải kêu trời!* Bài báo nhận định Quốc lộ 14 là tuyến giao thông huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với nhau và nối Tây Nguyên với Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ. Đến nay, quá trình thi công "dài lự" từ các tỉnh Tây Nguyên đi Bình Phước cơ bản hoàn thành nhưng vấn đề khiến người dân dễ tâm chính là thiết lập hệ thống trạm thu phí. Nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách ở Tây Nguyên chạy tuyến TP HCM đồng loạt cho rằng khi các trạm thu phí được đặt dày đặc trên QL14 theo dự tính đến năm 2016 thì bắt buộc giá cước vận chuyển phải tăng theo để đáp ứng chi phí và gánh nặng cuối cùng sẽ dồn lên đầu người dân. Trong khi đó với điều kiện kinh tế vùng miền, Tây Nguyên là khu vực có điều kiện kinh tế tương đối khó khăn, cuộc sống của người dân còn nghèo khó.

## **II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ:**

### **1. Báo chí địa phương:**

- Báo Đắk Lắk đã thường xuyên tăng cường tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin kịp thời về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, thông tin nhanh, kịp thời các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, quốc



phòng an ninh diễn ra trên địa bàn đến với bạn đọc, phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn. Kịp thời tuyên truyền, phản bác những luận điệu xuyên tạc, chủ động đấu tranh góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trong tháng, Đài PT-TH tỉnh đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức nhiều cuộc truyền hình trực tiếp: Chương trình Đồng hành và chia sẻ; Cùng DRT chăm sóc sức khỏe; Tư vấn Khoa học kỹ thuật với nhà nông... đảm bảo về mặt nội dung và kỹ thuật.

## **2. Hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú:**

- Các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, phóng viên thường trú đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh Đắk Lắk đến với các địa phương trong và ngoài nước. Các báo cũng ghi nhận, phản ánh những kết quả đã đạt được của tỉnh đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

- Thông qua thông tin báo chí phản ánh đã tạo điều kiện để chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng của tỉnh có điều kiện nắm bắt các vụ việc nổi cộm đang xảy ra để kịp thời chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét, xử lý và phản hồi cho báo chí.

## **III. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 6/2015:**

Tháng 6/2015 các cơ quan báo chí cần lưu ý tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn. Kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch;

2. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) của Đảng; tuyên truyền các phong trào thi đua nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phản ánh Kỳ họp thứ 9 Quốc hội (khóa XIII); tuyên truyền Hội nghị lần thứ XI của BCH Trung ương khóa XI về công tác nhân sự;

3. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/TU, ngày 06/1/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Di chúc của Chủ tịch



Hồ Chí Minh “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”;

4. Tuyên truyền các hoạt động thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 104 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2015); 67 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2015); 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015); Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Ngày Môi trường Việt Nam (5/6), Ngày gia đình Việt Nam (28/6). Tuyên truyền các hoạt động hè; thanh niên tình nguyện; Tháng hành động Vì trẻ em Việt Nam; Tháng quốc gia phòng chống ma túy.v.v.;

5. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh trong tháng 5/2015, các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội, trong đó chú trọng đến tuyên truyền về chủ đề: “ Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”;

6. Tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật lao động và chính sách mới của Nhà nước; bảo đảm chính xác, đầy đủ, tránh đưa tin hiểu lầm, kích động đình công, bãi công theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chương trình hành động số 2420/Ctr-UBND, ngày 14/4/2015;

8. Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, các biện pháp phòng chống tình trạng đuối nước của trẻ em trong dịp hè. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp bảo vệ rừng, công tác chuẩn bị cho mùa mưa bão sắp đến, tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

9. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sử dụng tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất;

10. Phản ánh kết quả năm học 2014-2015 và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp;

11. Tập trung tuyên truyền về chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2015 theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và của Bộ Thông tin và Truyền thông./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND
- CT, Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Đài TT-TH các huyện, TX, TP;
- Các Sở, ngành liên quan;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT; VP; BC-XB.

GIÁM ĐỐC



Trần Trung Hiến